

A young child in a green helmet and shirt is smiling broadly, holding the handlebars of a bicycle. Behind them, a woman in a red helmet and light blue shirt is also smiling and riding a bicycle. The background shows trees and a building, suggesting a park or outdoor setting.

**KIẾU BÌA**

**NHỮNG NGƯỜI THÂN  
YÊU CỦA BẠN**

HƯỚNG DẪN VỀ *TRENDSETTER® SUPER* CỦA TRANSAMERICA



TRANSAMERICA®





# TRENDSETTER SUPER

## BẢO VỆ NHỜ BẢO HIỂM NHÂN THỌ CÓ KỲ HẠN

Quý vị có thể sử dụng Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn *Trendsetter Super* để đáp ứng các nhu cầu của bản thân và gia đình, bất kể đó là thanh toán thế chấp, trả tiền học phí đại học, chi phí lo hậu sự hay hỗ trợ các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Sản phẩm này có thể giúp quý vị tiếp cận sớm với quyền lợi tử tuất của hợp đồng ngộ nhờ quý vị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đủ điều kiện. Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn có thể giúp những người thân yêu của quý vị trang trải để tiếp tục duy trì cuộc sống hàng ngày của họ trong trường hợp quý vị qua đời quá sớm.

**Thoải mái mà đi xa.**

**Hợp đồng mà quảng cáo này nhắc tới được soạn bằng tiếng Anh. Nếu có bất kỳ tranh chấp hoặc sai lệch nào giữa quảng cáo này và các điều khoản trong hợp đồng, ngôn ngữ trong bản hợp đồng tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế**





# BẢO VỆ CHO MỌI GIAI ĐOẠN CUỘC ĐỜI

Cuộc sống tràn đầy những khoảnh khắc huy hoàng và những điều bất ngờ. Trong trường hợp có biến cố xảy ra, *Trendsetter Super* có thể thay thế thu nhập của quý vị, bảo vệ gia đình quý vị hoặc đảm bảo tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của quý vị.

## BẢO VỆ GIA ĐÌNH QUÝ VỊ

Tốt nghiệp, đám cưới, sinh con đầu lòng — cuộc đời mang đến cho quý vị nhiều cột mốc đáng nhớ. Chúng ta muốn nhìn thấy những người thân yêu của mình phát triển trên mỗi bước đường của họ, ngay cả khi chúng ta không thể ở đó.

*Trendsetter Super* có thể giúp bảo vệ những người thân yêu của quý vị khi quý vị không còn có thể nữa. Bảo hiểm này có thể hỗ trợ thanh toán các khoản chi phí lớn như thế chấp, học phí đại học hay kể cả đám cưới – rất nhiều sự kiện trọng đại trong đời.

## BẢO VỆ DOANH NGHIỆP CỦA QUÝ VỊ

Doanh nghiệp của quý vị không chỉ là một doanh nghiệp. Nó cũng mang ý nghĩa cá nhân. Quản lý rủi ro có thể giúp ích rất nhiều trong việc duy trì hoạt động kinh doanh của quý vị hoặc kiểm soát người mà quý vị tin tưởng.

Quý vị có biết bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn có thể giúp bảo vệ doanh nghiệp của quý vị nếu quý vị hoặc một nhân viên chủ chốt khác đột ngột qua đời? Đó là một lớp tự tin khác được *Trendsetter Super* cung cấp.

## BẢO HIỂM *TRENDSSETTER SUPER* LUÔN SẴN SÀNG DÀNH CHO QUÝ VỊ

*Trendsetter Super* mang đến khả năng linh hoạt để điều chỉnh mệnh giá theo nhu cầu cá nhân của quý vị và cho phép lên tới \$2 triệu tiền bảo hiểm mà không cần khám sức khỏe ở một số độ tuổi nhất định. Con số này có thể phụ thuộc vào phần trả lời cho những câu hỏi về sức khỏe trong hồ sơ đăng ký của quý vị.

Thêm vào đó, bảo phí mà quý vị phải đóng được đảm bảo\* giữ nguyên trong suốt kỳ hạn ban đầu – lựa chọn từ 10, 15, 20, 25, hoặc 30 năm. Và đặc tính chuyển đổi cho phép quý vị lựa chọn chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm sang bảo hiểm nhân thọ trọn đời mà không phải thực hiện khám sức khỏe bổ sung.

Đó là toàn bộ những lợi ích của bảo hiểm *Trendsetter Super*, tùy chỉnh để phù hợp với lối sống của quý vị thông qua nhiều mức bảo hiểm, thời gian của kỳ hạn và điều khoản bổ sung tùy chọn khác nhau.

\* Tất cả mức bảo đảm dựa trên khả năng chi trả khiêu nại của công ty phát hành bảo hiểm.



**Bảo vệ cho hôm nay.  
Tự tin cho ngày mai.**

# ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM

**Khả dụng với những tuổi được cấp hợp đồng:**  
18–80

**Các mệnh giá khả dụng:**  
\$25.000 đến \$10 triệu trở lên

**Mức bảo hiểm không yêu cầu thăm định y tế\***  
Có sẵn lên tới \$2 triệu\*

**Lựa chọn kỳ hạn ban đầu:**  
10, 15, 20, 25 hoặc 30 năm

## TỰ ĐỘNG THÊM VÀO

Điều khoản bổ sung về Trả trước quyền lợi bảo hiểm tử vong do bệnh hiểm nghèo\*\*

## CÁC QUYỀN LỢI PHỤ THÊM:\*\*\*

- Điều khoản riêng về miễn bảo phí cho người khuyết tật
- Lựa chọn bảo vệ thu nhập
- Điều khoản riêng về quyền lợi của trẻ em
- Điều khoản riêng về Quyền lợi tử vong do tai nạn

**Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn có thể giúp những người thân yêu của quý vị trang trải để tiếp tục duy trì cuộc sống hàng ngày của họ.**

\* Có áp dụng giới hạn về tuổi tác và thứ hạng rủi ro.

\*\* Các quyền lợi được cung cấp thông qua điều khoản riêng về quyền lợi tử tuất trả trước do bệnh giai đoạn cuối có thể phải tuân theo các giới hạn cũng như ngoại lệ nhất định. Khoản tiền bảo hiểm thực tế được thanh toán cho người chủ hợp đồng sẽ thấp hơn so với số tiền được trả trước do số tiền này được khấu trừ để phản ánh việc thanh toán tiền tử tuất sớm của hợp đồng. Áp dụng phí quản lý cho mỗi yêu cầu. Các điều khoản riêng không được coi là cơ sở duy nhất để mua bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nào. Những quyền lợi được thanh toán theo điều khoản riêng về trả trước quyền lợi tử tuất sẽ làm giảm quyền lợi tử tuất của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và giá trị của hợp đồng. Cần xem xét liệu những nhu cầu bảo hiểm nhân thọ có còn tiếp tục được đáp ứng không nếu những phúc lợi của các điều khoản riêng được thanh toán toàn bộ.

\*\*\* Một số điều khoản riêng nhất định khả dụng nếu đóng thêm phí. Những điều khoản riêng và quyền lợi điều khoản riêng có một số hạn chế nhất định và có thể không khả dụng tại tất cả các khu vực pháp lý. Để biết thông tin đầy đủ, bao gồm các điều khoản và điều kiện của từng điều khoản riêng và số tiền được bảo hiểm chính xác, vui lòng tham khảo tư vấn của chuyên gia Bảo hiểm nhân thọ Transamerica của quý vị.





# TẠI SAO QUÝ VỊ NÊN CHỌN TRANSAMERICA?

Mặc dù quý vị không biết được rằng khi nào những biến cố không mong muốn xảy ra, nhưng chúng tôi có thể giúp quý vị lên kế hoạch đối phó với biến cố này. Chúng tôi mong muốn giúp đỡ quý vị cùng gia đình quý vị đạt được tình trạng tài chính vững mạnh trong mọi giai đoạn của cuộc đời.

Hãy liên hệ ngay với chuyên gia bảo hiểm của Transamerica. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng các giải pháp để giúp quý vị có một tương lai tài chính tươi sáng.

[transamerica.com](https://transamerica.com)

**Chúng tôi mong muốn giúp đỡ quý vị cùng gia đình quý vị đạt được tình trạng tài chính vững mạnh trong mọi giai đoạn của cuộc đời.**



TRANSAMERICA®

**Giải pháp cho một ngày mai tươi sáng hơn.**



Vui lòng truy cập: [transamerica.com](https://transamerica.com)

*Trendsetter® Super* là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn do Transamerica Life Insurance Company, Cedar Rapids, IA 52499 cung cấp. Mẫu hợp đồng ICC16 TL24, TL24. **Bảo phí tăng hàng năm bắt đầu từ năm thứ 11 đối với hợp đồng kỳ hạn 10 năm, từ năm thứ 16 đối với hợp đồng kỳ hạn 15 năm, từ năm thứ 21 đối với hợp đồng kỳ hạn 20 năm, từ năm thứ 26 đối với hợp đồng kỳ hạn 25 năm và từ năm thứ 31 đối với hợp đồng kỳ hạn 30 năm.** Mẫu và số hợp đồng có thể thay đổi và hợp đồng cũng như các điều khoản riêng với hợp đồng này có thể không áp dụng tại tất cả các khu vực pháp lý. Khả năng đủ điều kiện bảo hiểm và bảo phí phải qua thủ tục thẩm định bảo hiểm.

Nguyên tắc thẩm định bảo hiểm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Nội dung của tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Không áp dụng ở New York.

**Có thể thay đổi theo từng tiểu bang.**